






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>-นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคชป. กล่าวว่า ในวันที่ 22 ก.พ. 2566 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่ยังค้างอยู่ ได้ย้าที่ประชุมว่าความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่ขอให้มาประชุมพร้อมเพรียงกันเพราะเป็นวันสุดท้าย ส่วนจะได้ก็มาตราขอให้ไปทำตามธรรมชาติ เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือ และจะได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวต่อไป</p> <p>-นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนนำเครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย โพสต์ระบุพรรคประชาชนชาติบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.กัญชา ว่าเป็นการเปิดให้ใช้กัญชาอย่างเสรี เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ไทยรับวัคซีนโควิดรุ่นใหม่จากเกาหลีใต้ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, Bangkok Post) เว็บไซต์ (Radio-สวท.,ทีวีช่อง 5, TNN, NBT, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, js100, thaipbs, newtv, hfocus, thebangkokinsight, thereporters, workpointtoday, thansettakij, tnn)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร สธ. รับมอบวัคซีนโควิด 19 รุ่นใหม่ ไฟเซอร์ bivalent จำนวน 501,120 โดส จากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายมนู ซึ่งยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย นายจอน โจยอง อัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะ เป็นผู้แทนส่งมอบ สำหรับวัคซีนที่สนับสนุนครั้งนี้ เตรียมจัดสรรให้ทุกจังหวัดและกทม. สิ้นเดือน ก.พ.นี้ จะนำมาใช้เป็นเข็มกระตุ้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ จนท.ด่านหน้า อสม. กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงเกิดการป่วยรุนแรง</p> <p>2. รายงานสถานการณ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รอบสัปดาห์ 12-18 ก.พ. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ารับรักษาตัวใน รพ. 203 ราย เฉลี่ยวันละ 29 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 8 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 78 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 51 ราย ทั้งนี้ นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ผู้ป่วยสะสม 3,912 ราย เสียชีวิตสะสม 233 ราย</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>งาน Expo 2028 Phuket Thailand สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ในฐานะประธานคกก.ขับเคลื่อนการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เผยว่า ได้ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกับผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายธุรกิจต่างประเทศทั่วโลก ให้ช่วยสนับสนุนไทยที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ โดยยืนยันว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่ ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ คกก. จากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ให้ได้ว่าภูเก็ตมีความพร้อม ทั้งนี้ การประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในเดือน มิ.ย. 66</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ VARIETY</p> <p>- ประเทศไทยประกาศตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก งานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Expo 2028 Phuket Thailand ที่จะมีขึ้นในปี 2028 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.- 17 มิ.ย. 2571 โดยมีอีก 4 ประเทศที่เป็นคู่แข่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนตินา ซึ่งไทยได้ผ่านการประเมินจากคกก.จากองค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) และอยู่ระหว่างการหาเสียง โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิก BIE 171 ประเทศจะทำการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพในเดือนมิ.ย.นี้ หากไทยได้รับการคัดเลือกจะนับเป็นครั้งแรกในการจัดงานเอ็กซ์โประดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ภาคเอกชนเห็นว่า การจะชนะโหวตเป็นเจ้าภาพได้ ทาง BIE จะดูความพร้อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนไทย โดยสามารถร่วมสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ผ่านลิงก์ https://support.expo2028thailand.com</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลงพื้นที่ รพ.มหาราชนครศรีฯ สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (MCOT, INN, Ch7, แนวหน้า, ไทยโพสต์) - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร.ม.ว.ก.ลาโทพร้อมคณะ ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร.ม.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น ร.ม.แรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ ร.ม.ต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจติดตามการพัฒนาความมั่นคงด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนมารอต้อนรับจำนวนนับพันคน โดยได้กล่าว ทักทายกับผู้มาเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหลักสุตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ทั่วไป สธ. จำนวน 65 คน ผูกให้ช่วยดูแล เรื่องสาธารณสุขของประชาชน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ</p>	
<p>MOU ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งประเทศไทย สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บางกอกว่าไรต์, โลกวันนี้) - รองศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ และคุณสุชาดา ธนาวิบูลเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บจก. เมดโทรนิค (ประเทศไทย) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกในอาเซียนในการเปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (Thailand Medical Innovation Center)” เพื่อยกระดับประเทศไทยให้ก้าว เป็นเมดิคัลฮับของโลก (Medical Hub) ทั้งในด้านนวัตกรรม การรักษา การพัฒนาบริการสาธารณสุข</p>	
<p>เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานลดปัจจัยเสี่ยงเหล่า-บุรี สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ บ้านเมือง - นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานลดปัจจัยเสี่ยงเหล่า-บุรี วัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย โดยกล่าวว่า ผลสำรวจสำนักงาน สถิติแห่งชาติในปี 2564 พบภาคเหนือมีความชุกของนักดื่มสูงสุด โดย จ.เชียงราย ติด 1 ใน 5 ของจังหวัดที่พบการดื่มสุรา อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ สสส.และภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ คนพานไม่ทิ้งกัน ใช้นวัตกรรมรูปแบบชุมชน ทำให้อำเภอเป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขยายเครือข่ายนวัตกรรมรังคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย</p>	
<p>ผลสำรวจการใช้บริการ รพ.เอกชน สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ - น.ส.ปิยนุช วุฒิสอน ผอ.สสช. เปิดเผยว่า สสช. ได้สำรวจรพ.และสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พบคนไทยเข้าใช้บริการรพ.เอกชนกว่า 60 ล้านราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยใน 2.3 ล้านราย เป็นชาวไทย 2.2 ล้านราย ต่างชาติ 0.1 ล้านราย ส่วนผู้ป่วยนอก จำนวน 58.5 ล้านราย เป็นชาวไทย 53.4 ล้านราย ต่างชาติ 5.1 ล้านราย ขณะเดียวกันข้อมูลสำรวจเรื่องความช่วยเหลือจากภาครัฐนั้น พบว่า ความต้องการประกอบด้วย 1. ช่วยเหลือส่งเสริมข้อมูลด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 2.การให้สิทธิข้าราชการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 3.การอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการรักษา 4.สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตด้วย</p>	
<p>รพ.ต้นแบบหลักคิด รพ.ชุมชนใช้เทคโนโลยีจัดระบบบริการ สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., hfocus, thecoverage) - พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ถึงระบบบริการของรพ.คูเมือง ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ระบบพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (HA IT)</p>	
<p>เปิดนวัตกรรมใหม่สถาบันประสาทวิทยา สื่อที่แนะนำ : นสพ. ไทยรัฐ สก๊อปพิเศษ - ทีมข่าวสาธารณสุข นำเสนอนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยของสถาบันประสาทวิทยา ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ได้แก่ 1.นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 2.การตามขนาดที่เหมาะสมและมีความแม่นยำสูงสุดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยสายสวนหลอดเลือด Mechanical Thrombectomy 3.การรักษาผู้ป่วยโรคเคลื่อนไหวผิดปกติด้วยการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้า Deep Brain Stimulation 4.หน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit 5.แอปฯ NITPLUS ที่ช่วยให้เข้าถึงการบริการได้</p>	
<p>ผลักดันสถานประกอบการ ตรวจสอบสุขภาพจิตประจำปี สื่อที่แนะนำ : นสพ. ไทยโพสต์ สก๊อปพิเศษ -เส้นทางขับเคลื่อนสุขภาพจิตในสถานประกอบการ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตครั้งล่าสุด มีมติเรื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สุขภาพจิตในสถานประกอบการ 2 ประเด็น ได้แก่ 1.แก้กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดให้จัดการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสวัสดิการ โดยตัดคำว่า "ทางเลือก" ออก เพื่อให้สถานประกอบการทุกแห่งทุกขนาดต้องดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการตรวจสุขภาพประจำปีเฉพาะในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ส่วนขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ค่อยดำเนินการเรื่องนี้ 2. กำหนดให้การตรวจสุขภาพประจำปี ต้องครอบคลุมเรื่องสุขภาพจิต และได้มีโครงการ Mental Health Check In ตรวจสุขภาพจิตออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้สถานประกอบการ</p>	
<p>ไวรัสเมิร์บวร์ก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อมูลไวรัสเมิร์บวร์กที่หลายประเทศกำลังเฝ้าระวังว่า โรคติดเชื้อไวรัสเมิร์บวร์กอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสอีโบล่า สำหรับประเทศไทยกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสเมิร์บวร์กเป็น 1 ใน 13 โรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทย</p> <p>นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทาง แต่เน้นมาตรการคัดกรองผู้เดินทางทุกคนที่มาจากประเทศอิเควทอเรียลกินี และประเทศแคเมอรูนที่มีรายงานพบผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, news1live, sondhitalk, workpointtoday, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ไวรัสเมิร์บวร์กอยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสอีโบล่า การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจึงมีความใกล้เคียงกัน โดยจะใช้การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาที่มีความไวและความจำเพาะสูง (RT-PCR) สามารถทราบผลภายใน 8 ชั่วโมง จะใช้ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 3 (Biosafety level 3 (BSL-3) laboratory) สำหรับการปฏิบัติงานกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่มีอันตรายสูง มีระบบการไหลเวียนที่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้ออันตรายแพร่กระจายออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก บุคลากรผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถปฏิบัติงานกับสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย กรณีที่พบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสเมิร์บวร์กในสถานพยาบาล ให้ประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตัวอย่างส่งตรวจ ซึ่งใช้เลือด (EDTA Whole Blood) ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส และน้ำเหลือง (Serum) กรณีตรวจหาภูมิต่อเชื้อไวรัส โดยศึกษาคำแนะนำวิธีปฏิบัติการส่งสิ่งตรวจ ได้จากคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าและไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลางทางห้องปฏิบัติการ และคู่มือเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอประชาชนอย่าวิตกกังวลไปเพราะการติดต่อไม่ง่าย ต้องเป็นการสัมผัสใกล้ชิดอย่างมาก ไม่พบการติดต่อทางฟลายละอองหรือทางอากาศ และผู้มีอาการส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วยหนัก ไม่สามารถออกมาแพร่เชื้อได้มากนัก</p>	
<p>ปีแห่ง “สุขภาพสูงวัยไทย”</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ผจก., hfocuse)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในการเปิดการอบรมการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ หลักสูตร Case Based Learning in Geriatric Ambulatory Care ซึ่งจัดโดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ว่า ในปี 66 สธ.ประกาศให้เป็นปีแห่ง “สุขภาพสูงวัยไทย” จึงได้จัดการอบรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์ให้มีทักษะในการประเมิน วินิจฉัย ตรวจ รักษา ผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ผู้สูงอายุรับการดูแลรักษาอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ</p>	
<p>สธ.เดินหน้าสร้างห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5, TNN, NBT, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, มติชน,คมชัดลึก, ผจก., thansettakij, mcot, lokwannee, prd, ch7, hfocuse, thebangkokinsight, Chiangmainews)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. เปิดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นและขับเคลื่อนชุมชน เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน โดยเห็นตรงกันว่าพื้นที่ที่ต้องปลอดฝุ่นคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้เกิดนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เด็กเล็กที่เป็นต้นแบบห้องปลอดฝุ่นรวมกว่า 30 แห่ง ทั้งนี้ แต่ละพื้นที่สถานการณ์ฝุ่นแตกต่างกัน ต้องงัดใจด้วยองค์ความรู้ งบประมาณ ช่วยผลักดัน ส่วนพื้นที่ต่อไปที่ต้องเร่งแก้ฝุ่น คือ กทม.</p>	
<p>เตือนกินหมูปับ เสี่ยงไข้หูดับ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, pptvhd36, thaipbs)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้น จากกระแสสังคมบนสื่อออนไลน์ได้รื้อวารกินอาหารดิบและพฤติกรรมดื่มสุราร่วมกับอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หูดับของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปี 2566 ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 ก.พ. มีรายงานผู้ป่วย 19 คน เสียชีวิต 1 คน แนะนำประชาชนแยกภาชนะปรุงสุกก่อนรับประทาน หากมีอาการหลังทานเนื้อหมูไม่สุกให้รีบพบแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์เตือนกินยาแก้แพ้ อาจสมองพัง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ผจก., ไทยนิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ch7, Chiangmainews, sondhitalk, ejan)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุธา Thiravat Hemachudha ระบุว่า แก้วแล้วกินยาแก้แพ้ อาจสมองพัง การศึกษามาจากกลุ่ม Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (วารสารสมาคมแพทย์อเมริกันทางประสาทวิทยาปี 2016) อย่างไรก็ตาม ยาแก้แพ้รวมยากลุ่มอื่นๆ ทางปัสสาวะและขี้ฉี่ ยาอารมณดี เป็นยาสำคัญและมีประโยชน์ ดังนั้น ต้องพิจารณาความจำเป็นและขนาดของยา และระยะเวลาที่ใช้</p>	